



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### ศธ.คลอดเกณฑ์รับนักเรียน"สพฐ."ปี"51 ยังคงโควตาพิเศษ-แต่ไม่รับเด็กฝากนักรการเมือง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายวิจิตร ศรีสุวาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยหลังประชุมเรื่องนโยบายการรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2551 ว่า ได้หารือร่วมกับ คุณหญิงเกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และผู้บริหาร สพฐ. ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คงการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษไว้ แต่โรงเรียนต้องประกาศหลักเกณฑ์การรับให้ชัดเจนมากขึ้น โดยให้แต่ละโรงเรียน ประกาศคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกนักเรียนเงื่อนไขพิเศษให้ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรมมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับที่คณะกรรมการการศึกษา สถานิตตบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เสนอว่าจำเป็นต้องคงเงื่อนไขพิเศษดังกล่าวไว้ สพฐ.จึงต้องไปกำหนดไว้ในประกาศนโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษาหน้าว่า สามารถรับนักเรียนตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ 2 กรณี คือ 1.เป็นข้อตกลงตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน และ 2.เป็นบุตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ อาทิ กรณีผู้ปกครองเสียชีวิตเพื่อชาติ แต่ไม่ใช่ข้าราชการเมือง ส่วนกรณีผู้ที่บริจาคเงินต่อเนื่องให้กับโรงเรียนนั้น ในที่ประชุมมีมติให้ตัดเงื่อนไขนี้ออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้เงินเป็นตัวตั้ง อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

"ผมไม่อยากให้ไปกำหนดว่า โรงเรียนจะให้รับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษห้องละกี่คน เพราะหากกำหนดตายตัวลงไปโรงเรียนก็จะพยายามรับให้ครบจำนวน แต่ผมต้องการให้โรงเรียนรับตามความจำเป็น ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องรับ จึงให้กำหนดไว้แค่จำนวนรับนักเรียนต่อห้องเรียน ส่วนแต่ละโรงเรียนจะเอาเด็กกลุ่มนี้ไปผสมเท่าไรหรือก็เป็นเรื่องของโรงเรียน" นายวิจิตรกล่าว

นายวิจิตรกล่าวต่อว่า ที่ประชุมเห็นชอบว่าห้ามโรงเรียนต่างๆ รับนักเรียนจำนวนเกินห้องละ 50 คน เพราะไม่ต้องการให้ชั้นเรียนโตเกินไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยเบื้องต้นแต่ละโรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้ไม่เกินห้องละ 45 คน หากโรงเรียนประสงค์จะรับนักเรียนมากกว่านี้จะต้องขออนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ก่อน และหากยังมีเด็กในพื้นที่

ตกค้างหลังจากการรับนักเรียน ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการ สพท.ต้องจัดหาที่เรียนให้เด็ก ซึ่งอาจทำให้บางโรงเรียนจำเป็นต้องรับนักเรียนเกินกว่า 50 คนต่อห้องเรียน โดยไม่ถือว่าเป็นการขัดนโยบาย แต่ให้เป็นมาตรการเสริมพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กไม่มีที่เรียน ทั้งนี้ ตนจะทำหนังสือแจ้งเวียนไปตามหน่วยงานต่างๆ และสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อกำชับในเรื่องดังกล่าว เชื่อว่าจะช่วยลดช่องโหว่การรับเด็กฝาก การช่วยพรรคพวก หรือหาผลประโยชน์ได้

หน้า 26